

TSE ลุยโรงไฟฟ้า 150 MW จ่อฮุบโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น



สมภพ พรหมพานิชย์

ทันหุ้น - TSE เชื่อมผลงานปีหน้าฟื้น
คืนชีพ เล็ง COD โรงไฟฟ้าเพิ่มเป็น
150 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 120 เมกะ
วัตต์ จ่อฮุบโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเพิ่ม คาด
สรุปปีนี้ ฟากผู้บริหารลั่นเตรียมพร้อม
ชิงไปอนุญาตขายไฟ VSPP Semi-
Firm ตุลาคม แย้มเจรจาพันธมิตรแล้ว
2 ราย **31** → **อ่านต่อหน้า 30**



นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ภาครัฐ เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักๆ จะเป็นโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากโครงการในประเทศมีไม่มาก ซึ่งโครงการที่บริษัทสนใจเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1-2 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 10-20 เมกะวัตต์ คาดสรุปแผนการลงทุนสิ้นปีนี้

● **ดึงการลงทุนโรงไฟฟ้า**

“โครงการส่วนใหญ่ที่ได้มาจะเป็นโครงการที่ก่อสร้างและพัฒนาเองทั้งหมด ทำให้การรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าจะรับรู้ช้า เรายังก็สนใจและอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จ และ COD แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการทั้งในและนอกประเทศ แต่หลักๆ จะอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนเงินลงทุนน่าจะมากจากการกู้เงิน เพราะโครงการที่ COD แล้วแบ่งกัเขาจะอนุมัติ 90% ส่วนอีก 10% น่าจะไม่ใช้ปัญหา หากเราได้โครงการเข้ามาจริงๆ” นายสมภพกล่าว

ก่อนหน้านี้บริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนทั้งการจัดหาผู้ก่อสร้าง (EPC) และการกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน นอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม แต่บริษัทจะยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักในโครงการดังกล่าว

ขณะที่แผนการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี 2560 บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตขายไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดจะสามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก แบบ VSPP Semi-Firm จำนวน 269 เมกะวัตต์ ภายในเดือนตุลาคม ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างระเบียบการรับซื้อโดยบริษัทได้เจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย เพื่อร่วมกันยื่นขอใบอนุญาตในโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทมีแผนจะยื่นขอใบอนุญาต 2-3 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 8-8.9-9.9 เมกะวัตต์ หรือรวมราว 30 เมกะวัตต์

● **ทุ่มงบลงทุน 2 พันล้าน**

สำหรับเงินลงทุนบริษัทคาดว่าจะใช้เงินกู้จากสถาบันทางการเงินเพื่อขยายการลงทุน ปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.2-1.3 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และคาดว่าจะมีศักยภาพในการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้มาก อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามควบคุม D/E ให้ไม่เกิน 3 เท่า เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมราว 2,000 ล้านบาท หรือโครงการละ 600-700 ล้านบาท ทั้งนี้คาดเงินลงทุนจะมาจากเงินกู้ 75% และเงินทุนหมุนเวียน 25%

นายสมภพ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 340 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในประเทศ 120 เมกะวัตต์ และต่างประเทศ 220 เมกะวัตต์ ซึ่ง COD แล้ว 120 เมกะวัตต์ สำหรับปีหน้า หรือปี 2561 คาดโครงการในประเทศจะมีกำลังการผลิต หรือ COD เพิ่มขึ้นเป็น 140-150 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทได้เข้าลงทุนจากช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามบริษัทคาดแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 จะกลับมาฟื้นตัว จากปี 2560 คาดรายได้จะชะลอตัว เมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการเข้า

ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทิศทางผลประกอบการชะลอตัวลง แต่รายได้จากการขายไฟฟ้ายังดำเนินการปกติ ไม่ได้ปรับตัวลดลงแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทคาดผลประกอบการจะเติบโตอย่างชัดเจนอีกครั้งในปี 2562 เมื่อบริษัทรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามาครบทุกโครงการ

อนึ่ง 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 436.97 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 224.75 ล้านบาท